



บทที่ 378

ความมี / ความจน ของจิตวิญญาณ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในช่วง 2 สัปดาห์ของเดือนมิ.ย. 2018 ที่ผ่านมา มีเรื่องราวชาวต่างประเทศที่น่าตกใจและไม่น่าจะเป็นไปได้เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ๆ กันเพียงแค่ 2 สัปดาห์ นั่นคือ มีการฆ่าตัวตายของคนดังระดับโลกถึง 3 คนติดๆ กัน คนแรกเป็นน้องสาวของพระราชินีที่มีชื่อเสียงในด้านพระสิริโฉมและในด้านพระจริยวัตรอันสง่างามในยุโรปประเทศหนึ่ง ไม่มีการออกข่าวถึงสาเหตุและเบื้องหลังของการฆ่าตัวตายของสตรีท่านนี้มากนัก อาจจะเพราะเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของประเทศในยุโรป ประกอบกับตัวผู้ตายก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ชาวโลกทั่วไปรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี

คนที่สองตามมาติดๆ เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกของประเทศมหาอำนาจคือ สหรัฐอเมริกา กระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้ชื่อเธอเป็นที่นิยมชื่นชอบของสตรีทั่วโลก เพราะมีรูปแบบสวยและดูร่าเริง สนุกในตัวเอง ในขณะที่เธอฆ่าตัวตายในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เธอมีอายุ 52 ปี มีบุตรสาวอายุ 15 ปี เธอกับสามีแยกกันอยู่ แต่ยังไม่ได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย ในวันเกิดเหตุ ลูกสาวไปอยู่กับบิดา แม้เธอจะได้ขายธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังอีกแห่งหนึ่ง แต่เธอก็ได้เงินจากการขายธุรกิจที่เธอก่อตั้งขึ้นมากับสามี ใช้งานแก่เผ่าก็คงยังมีความเป็นอยู่อย่างสบายๆ และบริษัทที่ซื้อกิจการของเธอไปก็ยังคงใช้ชื่อเธอเป็นแบรนด์เนมของผลิตภัณฑ์กระเป๋าตลอดจนเสื้อผ้าและสิ่งประดับอื่นๆ จนถึงทุกวันนี้ สามีของเธอได้ออกมาให้ข่าวหลังการฆ่าตัวตายของเธอว่าเธอได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาสักพักแล้ว และกำลังรักษาตัวอยู่ ต่อมาก่อนพิธีฝังศพ บิดาของเธอก็ได้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งด้วยความตรอมใจในการตายของลูกสาว นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง

ตามมาติดๆ กัน ห่างกันไม่กี่วัน ก็มีคนดังระดับโลกอีกคนหนึ่งฆ่าตัวตายในโรงแรมที่เขาพักอยู่ในคืนนั้น คราวนี้ผู้ตายเป็นคนจัดรายการอาหารระดับโลก เขามีรูปแบบการนำเสนออาหารของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนผู้อื่น คือ จะมีการพาผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ของประเทศนั้นๆ พร้อมกับเขา บางครั้งก็เป็น street food และเขามักจะไปสัมภาษณ์ผู้คนของแต่ละประเทศในรายการนำเสนออาหารของเขาด้วย เขาได้รับรางวัลสาขาโทรทัศน์ระดับโลก รายได้ก็ไม่ต้องพูดถึง ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินทองจนแก่เฒ่าก็แล้วกัน คืนที่เขาผูกคอตายในห้องในโรงแรมที่เขาพัก เขามีกำหนดจะต้องไปถ่ายทำรายการในวันรุ่งขึ้น ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำถึงกับตกตะลึงและช็อค เพราะไม่มีวีแววหรือเค้าว่าเขามีปัญหาถึงขั้นฆ่าตัวตายเช่นนี้ ลูกเองก็ยังตกใจเพราะชอบดูรายการของเขาเป็นประจำ เขาอายุเพียง 60 ปีเศษ คืนนั้นเขาอนอนคนเดียว แฟนของเขาอยู่คนละประเทศ

ผู้คนรวมทั้งสื่อต่างประเทศจำนวนมากต่างถามคำถามเดียวกันว่า “Why?” ทำไมคนๆ หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนถึงได้รับรางวัลระดับโลก มีแฟนคลับติดตามรายการทั่วโลกและดูเหมือนจะเป็นคนร่าเริง สนุกสนาน จึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองในลักษณะเช่นนี้ มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งพูดว่าในการสัมภาษณ์ผู้คนในแต่ละประเทศในรายการที่ผู้ตายได้ทำตลอดมา เขามักจะถามประโยคหนึ่งว่า “Are you happy?” (“ท่านมีความสุขไหม?”)



ที่แท้ นั่นคือการสะท้อนถึงความรู้สึกลึกๆ ของตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาว่าเขากำลังแสวงหาเจ้า “ความสุข” ที่เขาไม่มีในหัวใจนั่นเอง

ข่าวการฆ่าตัวตายของคนดังระดับโลกทั้ง 3 คนในเวลาไล่เลี่ยกันเช่นนี้ ทำให้ลูกอดคิดถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองในช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ได้ คนที่ชีวิตดำเนินมาถึงจุดๆ หนึ่งที่ทุกอย่างรอบตัวไม่มีค่าอะไรเหลือเลย มันเป็นความรู้สึกที่ “ยากจน” จริงๆ ยากจนในความรัก ความเอื้ออาทร ความหวังใย ความมีใครสักคน ฯลฯ มันเป็นความรู้สึกที่สิ้นหวัง เจ็บปวด และทุกข์ทรมานมากกว่าการหิวข้าวเพราะไม่มีอะไรจะรับประทานเสียอีก และ ... ความรู้สึกที่เวลาหลับ (ถ้าหลับได้) มันช่วงสุขอะไรเช่นนี้ เพราะเวลาเราหลับ เราไม่ต้องรับรู้อะไรและการหลับถาวรคือการตายซะเลย ใช่แล้ว ความตายคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังถึงขั้นนั้น แม้ว่าคนคนนั้นจะมีเงินทองเป็นหลายร้อยล้านเหรียญดังเช่นสามคนนี้ก็ตาม

กฎของด้านจิตวิทยามีอยู่ว่า ในขณะที่คนๆ หนึ่ง ถึงขั้นที่เห็นชีวิตของตนไม่มีความหมายและคุณค่า และกำลังจะปลิดชีวิตตนเอง หากมีใครสักคนมาพูดคุยด้วยหรือมาแสดงความเห็นอกเห็นใจ และสามารถโน้มน้าวให้คนๆ นั้นมองโลกในแง่ดีขึ้น เมื่อเลยจุดที่จิตใจรู้สึกต่ำสุดหรือยากจนที่สุดมาได้ เขาก็จะไม่คิดฆ่าตัวตายอีก

ในโลกปัจจุบันที่มีคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานของตนเองเป็นแสนเป็นล้านคน เสี่ยงต่อการจมน้ำตายในระหว่างแล่นเรือในทะเลหรือต้องเดินบุกป่าฝ่าดงอาจถูกยิงตายได้ทุกขณะ เขาเหล่านั้นยอมเสี่ยงในทุกสถานการณ์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พวกเขาเหล่านี้จะเข้าใจไหมว่าผู้ที่มั่งคั่งในระดับเศรษฐีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลกกลับไม่อยากมีชีวิตอยู่?

นี่คือชีวิตมนุษย์

ในคืนที่ลูกคิดว่า ชีวิตไม่มีคุณค่าที่จะอยู่ต่อบนโลกนี้อีกแล้ว ลูกไม่มีใครที่จะมาแสดงความเห็นอกเห็นใจ เพราะลูกอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆ แต่ลูกได้รับสัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เป็นประสบการณ์ที่พลิกชีวิตลูกเสมือนหนึ่งมีใครคนหนึ่งหยิบลูกขึ้นมา และเขย่าบัดฝุ่นซี้เถ่าที่เป็นอนทั่วตัวลูก และวางลูกลงบนอีกผืนแผ่นดินใหม่ แผ่นดินที่เขียวชอุ่ม ชุ่มฉ่ำด้วยความรักของพระองค์ มันเป็นอัศจรรย์ที่พระองค์ประทานให้แก่ลูก ซึ่งลูกสำนึกในพระคุณของพระองค์ด้วยความกตัญญูจนถึงทุกวันนี้ ลูกจึงยินดีและเต็มใจในการประกาศข่าวดีเกี่ยวกับความรักและพระเมตตาของพระองค์แก่ทุกคนที่สนใจจะฟังและค้นหาเกี่ยวกับพระองค์ เพราะว่าเมื่อผู้ใดได้ค้นพบพระองค์แล้ว เขาจะไม่ต้องประสบภาวะ “ความยากจนของจิตวิญญาณ” เช่นนี้อีกเลย

“เขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย แสงแดดหรือความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีก เพราะลูกแกะที่ทรงอยู่กลางพระบัลลังก์จะทรงเลี้ยงดูเขา จะทรงนำเขาไปยังธารน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขา” วิวรณ์ 7:16

อาแมน

ลูกขอพร: องค์คนเลี้ยง

